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บทน ำ 
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในฐานะ
หน่วยงานหลักซึ่งรับผิดชอบการป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายของประเทศ-
ไทย ได้จัดการประชุมเสวนาระดับภูมิภาคว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่
ผิดกฎหมาย ครั้งที่ ๔ (4th Regional Dialogue on Combating Trafficking of Wild Fauna and Flora) ระหว่างวันที่ 
๑๓ – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร 
 การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ประการส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือที่
เข้มแข็ง ตลอดจนการสร้างเครือข่ายผ่านการสานเสวนาและการระดมสมองเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหา
การลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายในภูมิภาคอาเซียน กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย (๑) ผู้แทนจาก
หน่วยงานของรัฐซึ่งรับผิดชอบการป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย จาก
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน (ยกเว้นประเทศสิงคโปร์) และประเทศจีน (๒) ผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศ 
(international organizations : IOs) และองค์กรเอกชน (non – governmental organizations : NGOs) อาทิ 
ส านักงานเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (Convention 
on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora : CITES) องค์กรเพ่ือการพัฒนา
ระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID) และ (๓) ผู้แทนจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่ได้รับเชิญในฐานะผู้สังเกตการณ์ 
 การประชุมนี้สืบเนื่องจากการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการป้องกันการลักลอบตัดและค้าไม้
พะยูงที่ผิดกฎหมาย ซึ่งด าเนินการด้วยความส าเร็จมาแล้ว ๓ ครั้ง โดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพหลัก ส าหรับการประชุมเสวนาระดับภูมิภาคว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ-
ลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย ครั้งที่ ๔ จัดรูปแบบการประชุมเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่ (๑) การ-
ประชุมเต็มคณะ (plenary) และ (๒) การประชุมกลุ่มย่อยแยกตามชนิดพันธุ์สัตว์และพันธุ์พืช (species – based 
group discussions) ทีเ่ป็นประเด็นปัญหาในภูมิภาค รวม ๔ กลุ่ม คือ (๑) ตัวนิ่ม/ลิ่น (Pangolin) (๒) งาช้าง/
นอแรด (Ivory and Rhino horn) (๓) เสือโคร่ง (Tiger) และ (๔) ไม้พะยูง (Rosewood) นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาส
ให้มีช่วงเวลาส าหรับการสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรเอกชน (NGOs) กับหน่วยงานของรัฐ เพ่ือยกระดับการ-
แก้ไขปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 



๒ 
 
 ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในฐานะหน่วยงานของรัฐ เล็งเห็นถึงความส าคัญ
ต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับฝ่ายนิติบัญญัติ ในฐานะผู้แทนของประชาชนและผู้ออกกฎหมาย เพ่ือเป็นฐานส าหรับการ-
ก าหนดกรอบกฎหมายให้มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติ จึงได้เชิญผู้แทนจากคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย ซ่ึงพลโท ชัยยุทธ  พร้อมสุข ประธาน
คณะกรรมาธิการฯ และพลเอก พนา  ถนอมสิงห์ นักวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการฯ ตอบรับเข้าร่วมการประชุม  
 อนึ่ง คณะกรรมาธิการฯ ได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในระหว่างการประชุมจากข้าราชการ
สังกัดส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จ านวน ๒ คน ได้แก่ (๑) นายธนูคม  บ ารุงผล ผู้บังคับบัญชากลุ่มงาน-
สหภาพรัฐสภา ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ และ (๒) นายจุลทรรศน์  ใสกระจ่าง นักวิเทศสัมพันธ์-
ช านาญการ กลุ่มงานสหภาพรัฐสภา ส านักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 

 

สรุปรำยงำนกำรประชุม 
 วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ 
  พิธีเปิดกำรประชุม 
 

  พลโท ชัยยุทธ  พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พร้อมด้วยพลเอก พนา  ถนอมสิงห์ นักวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมเสวนาระดับภูมิภาคว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าและ
พืชป่าที่ผิดกฎหมาย ครั้งที่ ๔ ซึ่งนายธัญญา  เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
เป็นผู้กล่าวต้อนรับ โดยมสีาระส าคัญเกี่ยวกับความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ซึ่งที่ผ่านมา ประเทศ-
ไทยประสบความส าเร็จในการจัดการประชุมระดับภูมิภาคว่าด้วยการป้องกันการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูงที่
ผิดกฎหมาย และได้ด าเนินการมาแล้ว ๓ ครั้ง ภายในระยะเวลา ๒ ปี แม้ว่ากรณีของการลักลอบน าเข้าสัตว์ป่า
และพืชป่าที่ผิดกฎหมายมีจ านวนที่ลดลง อย่างไรก็ตาม อุปสงค์ของตลาดส าหรับความต้องการสินค้าประเภทนี้
ยังคงมีระดับที่สูงอยู่ การประชุมครั้งนี้ จึงได้มุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียนและประเทศจีน โดยเฉพาะการระดมสมองเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาการลักลอบค้า
สัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย โดยให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับตัวนิ่ม/ลิ่น งาช้าง/นอแรด เสือโคร่ง และไม้พะยูง 

บรรยำกำศกำรถ่ำยภำพผู้เข้ำร่วมกำรประชุม 

 

จำกซำ้ย พลโท ชยัยุทธ  พร้อมสุข และพลเอก พนำ  ถนอมสงิห์ 
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  จากนั้น ดร. สก็อต  เพอร์กิน (Dr. Scott  Perkin) หัวหน้ากลุ่มทรัพยากรธรรมชาติ สหภาพ-
นานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (International Union for Conservation of 
Nature and Natural Resources : IUCN) ได้ร่วมกล่าวเปิดการประชุม โดยเน้นว่า IUCN ถือเป็นหนึ่งในองค์กร-
ทีร่ิเริ่มการจัดกิจกรรมตั้งแต่ครั้งปฐมฤกษ์เป็นต้นมา โครงการของ IUCN เจาะกลุ่มเป้าหมายทั้งในระดับโลก ระดับ
ภูมิภาค และระดับชาติ ส าหรับในภูมิภาคเอเชีย IUCN มีส านักงานใน ๑๓ ประเทศ และมีสมาชิก ๒๗๘ คน ซึ่ง 
IUCN จะได้สนับสนุนและอุปถัมภ์ความร่วมมือไร้พรมแดนต่อไป ทั้งนี้ IUCN ไม่ได้ด าเนินการเฉพาะกรณีการ-
ลักลอบน าเข้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย แต่รวมถึงการจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์ การวิจัยร่วมกัน และการ-
พัฒนาศักยภาพด้วย 
  นางสาวซินเธีย  กิลล์ (Ms. Cynthia Gill) ผู้อ านวยการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ องค์กร
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งสหรัฐอเมริกา (USAID) เป็นผู้ร่วมกล่าวเปิดการประชุมในล าดับถัดมา โดย
เน้นย้ าว่าสหรัฐอเมริกาเป็นหนึ่งในประเทศผู้น าเข้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา
จึงออกกฎหมายเพ่ือปราบปรามและแก้ไขปัญหานี้ ส าหรับประเทศไทย ซึ่งอยู่ในข่ายประเทศทางผ่าน ได้แสดง
ความเป็นผู้น าในการแก้ไขปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายเช่นกัน อย่างไรก็ดี ความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้การจัดการปัญหามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
  เมื่อได้เวลาอันสมควรแล้ว พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ในฐานะประธานในพิธีขึ้นกล่าวเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการ โดยมสีาระส าคัญเกี่ยวกับความ-
มุ่งหมายของการประชุม เพ่ือเป็นฐานของภูมิภาคอาเซียนในการแก้ไขปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่
ผิดกฎหมาย พร้อมทั้งเป็นเวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูล ได้แก่ แนวปฏิบัติที่ดี และความท้าทายต่าง ๆ 
ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะต่อกรณีของตัวนิ่ม/ลิ่น งาช้าง/นอแรด เสือโคร่ง และไม้พะยูง ทั้งนี้ รัฐบาลไทยได้มี
ความพยายามและสร้างแนวปฏิบัติในระดับชาติเพ่ือจัดการกับปัญหานี้ อย่างไรก็ดี การด าเนินการของประเทศ
ไทยเพียงประเทศเดียวไม่เพียงพอต่อการขจัดปัญหา เนื่องจากการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย
ยังคงปรากฏทั้งในระดับภูมิภาคและในระดับสากล การแก้ไขปญัหาจึงควรด าเนินการทั้งระบบห่วงโซ่อุปทาน 

อธิบดีกรมอุทยำนแห่งชำติ สัตวป์่ำ และพันธุ์พืช ขณะกลำ่วต้อนรับในพิธีเปิดกำรประชุม 
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  จากนั้น ที่ประชุมรับฟังค ากล่าวผ่านการฉายวีดิทัศน์ของ นายจอห์น อี. สแกนลอน (Mr. John E. 
Scanlon) เลขาธิการ CITES โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาจเป็นมูลเหตุของการกระท าความผิดเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่า โดยเฉพาะพันธุ์สัตว์
และพืชที่มีความส าคัญและทรงคุณค่าแก่การอนุรักษ์ การกระท าความผิดดังกล่าวส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ทั้งมวล จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศต้นทาง ประเทศ
ทางผ่าน และประเทศปลายทาง ทั้งนี้ CITES มีส่วนต่อการก าหนดกรอบกฎหมายเพ่ือควบคุมการค้าสัตว์ป่าและ
พืชป่า ซึ่งในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา CITES ครั้งที่ ๑๗ เมื่อปี ๒๕๕๙ ณ เมืองโจฮันเนสเบิร์ก สาธารณรัฐ-
แอฟริกาใต้ รัฐภาคีรับรองเอกสารส าคัญต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมติและข้อตัดสินใจในด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน 
และการกระท าความผิดทางไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าและพืชป่า ตลอดจนรายงานประจ าปีเกี่ยวกับสถานการณ์
การลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย การเสริมสร้างมาตรการบังคับใช้กฎหมายระดับชาติและระดับ
ภูมิภาค การขยายการมีส่วนร่วมในระดับชุมชน และการสร้างยุทธศาสตร์เพื่อลดอุปสงค์  
 
 
 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
ขณะกล่ำวเปิดกำรประชุมอยำ่งเป็นทำงกำร 

พลโท ชัยยุทธ  พร้อมสุข (ขวำ) และพลเอก พนำ ถนอมสิงห์ (ซำ้ย)  
ขณะรับฟังค ำกลำ่วในพิธีเปิดกำรประชุม 

พลโท ชัยยุทธ  พร้อมสุข (ขวำสุด) ถ่ำยภำพร่วมกับรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิง่แวดล้อม และหัวหน้ำคณะผู้แทน 
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  นายอิศรา  สุนทรวัฒน์ เลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter – Parliamentary 
Assembly : AIPA) กล่าวถึงบทบาทของ AIPA ในฐานะเป็นกลไกขับเคลื่อนให้อาเซียนก้าวไปข้างหน้า เนื่องจาก
อาเซียนถือเป็นผู้ก าหนดนโยบาย แต่ AIPA ถือเป็นผู้ออกกฎหมายและปรับกฎหมายให้สอดคล้องกัน ขณะนี้
ประเด็นปัญหามีจ านวนมาก ซึ่งในฐานะผู้ออกกฎหมายจ าเป็นต้องเลือกประเด็นปัญหาที่ส าคัญ โดยพบว่าปัญหา
การลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายมีความส าคัญในระดับรองลงมา สาเหตุประการส าคัญคือประชาชน
ขาดความเข้าใจและความตระหนักรู้ ดังนั้น ค าถามจึงอยู่ที่การแสวงหาหนทางเพ่ือแสดงข้อมูลการลักลอบค้า
สัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายให้ประชาชนรับทราบ ซึ่งจะช่วยให้ทุกฝ่ายเห็นถึงความจ าเป็นร่วมกันในการ-
แก้ไขปัญหานี้ 
  ท้ายสุด นายปิ่นสักก์  สุรัสวดี รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในฐานะ
ผู้แทนประเทศผู้น าการประชุมคณะท างานอาเซียนว่าด้วย CITES และการบังคับใช้กฎหมายสัตว์ป่าและพืชป่า 
(ASEAN Working Group on CITES and Wildlife Enforcement : AWG CITES and WE) กล่าวถึงความ-
ร่วมมือของอาเซียนเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการว่าด้วยสัตว์ป่าและพืชป่าฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้ถึงปี ๒๕๖๓ จะ
ส่งเสริมยุทธศาสตร์ในการปฏิบัติตาม CITES และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับสัตว์ป่าและพืชป่า ตลอดจนเสริมสร้าง
กลไกระดับภูมิภาคและเครือข่าย เพ่ือไปสู่การจัดการการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าทีย่ั่งยืน  

 
  รำยงำนประเทศ (Country Report) 
 

  พลโท ชัยยุทธ  พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พร้อมด้วยพลเอก พนา  ถนอมสิงห์ นักวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เข้าร่วมการประชุมในช่วง “รายงานประเทศ” ซึ่งเป็นเวทีส าหรับผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐ ในฐานะผู้ปฏิบัติ
และผู้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าและพืชป่า ได้ชี้แจงสถานการณ์ในประเทศของตนเกี่ยวกับการจัดการ
สัตว์ป่าและพืชป่า พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของตน ในส่วนของประเทศไทย ผู้แทนจากกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช น าเสนอประเด็นความท้าทายเก่ียวกับการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่า ซึ่งพบว่า
การค้าไม้พะยูงที่ผิดกฎหมายส่งผลต่อภาพรวมปริมาณทรัพยากรธรรมชาติในประเทศ โดยประเทศไทยมีความ-
ประสงค์ขอรับการสนับสนุนในด้าน (๑) การพัฒนาศักยภาพ โดยเฉพาะการตรวจสารพันธุกรรมและความรู้เกี่ยวกับ
เทคนิคการลักลอบน าเข้าสัตว์ป่าและพืชป่า และ (๒) ความร่วมมือในภูมิภาค ส าหรับการจับกุมด าเนินคดี และการ-
แลกเปลี่ยนข้อมูล ทั้งนี้ ประเทศไทยยินดีให้ความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านการแก้ไขปัญหาระดับประเทศ 
โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับแผนปฏิบัติการงาช้าง (National Ivory Action Plan) ซึ่งถือเป็น
ความส าเร็จของประเทศไทย มีผลบังคับใช้กับ ๑๘ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และระบบการติดตามการค้าไม้พะยูง
ผิดกฎหมาย ที่เรียกว่า “Network – Centric Anti – Poaching system (NCAPS)”  

นำยอิศรำ  สุนทรวฒัน์ (ซำ้ย) และนำยปิน่สักก์  สุรัสวดี (ขวำ) ขณะกล่ำวในพิธีเปดิกำรประชุม 
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  ส าหรับรายงานประเทศของประเทศต่าง ๆ ซึ่งน าเสนอต่อที่ประชุมมีสาระส าคัญ ดังนี้ 
  บรูไน : น าเสนอความท้าทายที่เผชิญอยู่ เกี่ยวกับกลไกการติดตามสัตว์ป่าและพืชป่าที่ยังต้องพัฒนา
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงประเด็นด้านการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลและเครื่องมือที่จ าเป็นต่อการจัดการ
ปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ บรูไนประสบความส าเร็จในการสร้างเครือข่ายความ-
ร่วมมือด้านการสืบสวน ข่าวกรอง และการควบคุม ทั้งทางบกและทางน้ า   
  กัมพูชา : น าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีโดยเฉพาะการออกกฎหมายป่าไม้ ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ 
ห้ามล่า ฆ่า ค้า หรือส่งออกพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ และก าหนดบทลงโทษอย่างเข้มงวด ทั้งการ -
จ าคุก และการริบทรัพย์สิน เป็นต้น ความท้าทายประการส าคัญในปัจจุบัน ได้แก่ การตรวจสารพันธุกรรม และ
กฎหมายในระดับกระทรวงบางฉบับยังคงไม่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  
  จีน : น าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าและพืชป่า
หลายฉบับ ตลอดจนการจัดตั้งกลุ่มของหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าและพืชป่า นอกจากนี้ 
ได้สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชน และการพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้บังคับใช้กฎหมาย ซึ่งช่วยให้การแก้ไข
ปัญหาครอบคลุมยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ความท้าทายประการส าคัญในปัจจุบัน ได้แก่ การตรวจสารพันธุกรรม และการ-
เข้าถึงอาชญากรรมจากสินค้าบรรทุกที่มีแหล่งก าเนิดจากภูเขา  
  อินโดนีเซีย : น าเสนอความท้าทายในเชิงภูมิศาสตร์และที่ตั้งของประเทศซึ่งมีลักษณะเป็นหมู่เกาะ 
จึงมีความเสี่ยงต่อการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย ทั้งยังประสบปัญหาการตรวจสารพันธุกรรม โดยมี
แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการปราบปราม ตลอดจนการขยายพันธุ์สัตว์ป่า 
เช่น แรด และเสือโคร่งในเกาะสุมาตรา    
  ลาว : น าเสนอโดยระบุว่าสัตว์ป่าและพืชป่าเป็นทรัพย์สมบัติของชาติ แต่ขณะนี้หน่วยงานของรัฐ
ประสบกับความท้าทายเกี่ยวกับอัตราก าลังบุคลากรและทรัพยากรภาครัฐที่ไม่เพียงพอ ทักษะทางภาษาอังกฤษ
เมื่อต้องสื่อสารระหว่างภาคี CITES ตลอดจนการขาดความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ ลาวพยายาม
อย่างเต็มทีใ่นการปฏิบัติตามพันธกรณีที่ให้ไว้แก่ CITES โดยเฉพาะการหยุดค้างาช้าง และการปิดฟาร์มเลี้ยงเสือโคร่ง 
ปัจจุบัน ลาวประสบความส าเร็จในการพัฒนาระบบรายงานข้อมูลและติดตามคดีความเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่า 
และการบังคับใช้แผนปฏิบัติการงาช้าง   
  มาเลเซีย : น าเสนอความท้าทายที่เผชิญอยู่ เกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นในการแก้ไขปัญหา
การลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย ทั้งนี้ มาเลเซียสามารถแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีด้านการวิจัยภายใน
ห้องปฏิบัติการ อนึ่ง มาเลเซียประสบความส าเร็จในระดับระหว่างประเทศ โดยยึดของกลางเป็นท่อนไม้พะยูง
น้ าหนักกว่า ๕ ตัน ได้ที่บริเวณชายแดนมาเลเซีย – ไทย และมีพิธีส่งท่อนไม้พะยูงกลับประเทศไทย เมื่อปี ๒๕๕๙ 
ณ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
  เมียนมา : น าเสนอความส าเร็จในการยึดของกลางเป็นท่อนไม้พะยูง เสือโคร่ง งาช้าง เต่า งู และ
ตัวนิ่ม/ลิ่น และการจัดตั้งคณะท างานเฉพาะกิจว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าและพืชป่า
แห่งชาติ อย่างไรก็ดี เนื่องจากสัตว์ป่าและพืชป่ายังเป็นสินค้าที่อยู่ในความต้องการของตลาด จึงพบว่ามีการ-
กระท าความผิดโดยลักลอบขนส่งสัตว์ป่าและพืชป่าผ่านเส้นทางเข้า – ออกบริเวณชายแดนของเมียนมาที่ติดต่อกับ
จีน ไทย บังกลาเทศ มาเลเซีย และสิงคโปร์ เมื่อผนวกกับปัญหาด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนของเมียนมา 
ส่งผลให้การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าและพืชป่าขาดประสิทธิภาพอย่างมาก    
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  ฟิลิปปินส์ : น าเสนอความท้าทายที่เผชิญอยู่ เกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าผ่านการซื้อขายใน
ตลาดออนไลน์ และการขาดความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยข่าวกรองของประเทศต่าง ๆ เป็นต้น สิ่งที่ฟิลิปปินส์
สามารถแลกเปลี่ยน ได้แก่ ข้อมูลการกระท าความผิด แนวปฏิบัติที่ดี และความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน โดย
ต้องการการสนับสนุนด้านความเชี่ยวชาญทางไซเบอร์ การติดตามและความร่วมมือเพ่ือป้องกันการลักลอบ
ขนส่งสัตว์ป่าและพืชป่าบริเวณชายแดน และการฝึกอบรม/พัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์
ประสบความส าเร็จในการยึดของกลางเป็นสัตว์เลื้อยคลานซึ่งมีสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศปลายทาง และเต่า
จ านวน ๔,๔๐๒ ตัว ซึ่งคาดว่าผู้อยู่เบื้องหลังเป็นกลุ่มบุคคลสัญชาติจีน   
  เวียดนาม : น าเสนอความท้าทายที่เผชิญอยู่ โดยเฉพาะประเด็นการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย
โยงใยกับเครือข่ายระดับสากล การใช้ช่องทางสื่อสารรูปแบบใหม่เพ่ือการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย และการ-
สร้างความตระหนักรู้ของประชาชน ทั้งนี้ เวียดนามขอรับการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ตลอดจนเทคโนโลยีการติดตามพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่า  

    
  กำรอภิปรำยกลุ่มย่อยตำมพันธุ์สัตว์ป่ำและพืชป่ำ (Species – Based Group Discussion) 
 

  จากนั้น ที่ประชุมเสวนาระดับภูมิภาคว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าและ
พืชป่าที่ผิดกฎหมาย ครั้งที่ ๔ ได้แบ่งกลุ่มส าหรับ “การอภิปรายกลุ่มย่อยตามพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่า” ออกเป็น ๔ 
กลุ่ม คือ (๑) ตัวนิ่ม/ลิ่น (๒) งาช้าง/นอแรด (๓) เสือโคร่ง และ (๔) ไม้พะยูง ทั้งนี้ ได้จ าแนกผู้เข้าร่วมการประชุม
ตามสาขาความเชี่ยวชาญ/ความรับผิดชอบ ออกเป็น ๔ ประเภท คือ (๑) การบังคับใช้กฎหมาย (๒) การปฏิรูป
นโยบายและกฎหมาย (ผู้แทนของรัฐสภาเข้าเกณฑ์สาขาความเชี่ยวชาญ/ความรับผิดชอบประเภทนี้) (๓) การ-
ลดอุปสงค์ และ (๔) การสื่อสารกับสาธารณะ และให้เวียนผู้เข้าร่วมการประชุมตามสาขาความเชี่ยวชาญ/ความ-
รับผิดชอบ เพ่ืออภิปรายกลุ่มย่อยตามพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าเป็นรอบ รอบละ ๓๐ นาท ีให้ครบทุกกลุ่มย่อยฯ ดังนี้ 
 

รอบท่ีหนึ่ง 
กลุ่มย่อยตามพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่า ผู้เข้าร่วมการประชุมตามสาขาความเชี่ยวชาญ/ความรับผิดชอบ 
กลุ่ม ๑ : ตัวนิ่ม/ลิ่น การบังคับใช้กฎหมาย 
กลุ่ม ๒ : งาช้าง/นอแรด การปฏิรูปนโยบายและกฎหมาย (ผู้แทนของรัฐสภา) 
กลุ่ม ๓ : เสือโคร่ง การลดอุปสงค ์
กลุ่ม ๔ : ไม้พะยูง การสื่อสารกับสาธารณะ 

   
 

บรรยำกำศระหว่ำงกำรประชุมในชว่ง “รำยงำนประเทศ” 

 



๘ 
 
  ในกลุ่มนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมอภิปรายร่วมกันโดยมีข้อสรุปว่า การปฏิรูปนโยบายและกฎหมายเพ่ือป้องกัน
การลักลอบค้างาช้าง/นอแรด กระท าได้โดย (๑) การให้ทุกประเทศปรับกฎหมายให้สอดคล้องกัน เพ่ือขจัดช่องโหว่ระหว่าง-
ประเทศด้านกฎหมาย อาทิ การมีกฎหมายว่าด้วย “การส่งมอบภายใต้การควบคุม” (controlled delivery) เพ่ือรองรับ
การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย (๒) การบูรณาการการท างานโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ร่วมกันท างาน และ (๓) การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐในภูมิภาค โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูล/ข่าวกรอง     
รอบท่ีสอง 

กลุ่มย่อยตามพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่า ผู้เข้าร่วมการประชุมตามสาขาเชี่ยวชาญ/ความรับผิดชอบ 
กลุ่ม ๑ : ตัวนิ่ม/ลิ่น การสื่อสารกับสาธารณะ 
กลุ่ม ๒ : งาช้าง/นอแรด การบังคับใช้กฎหมาย 
กลุ่ม ๓ : เสือโคร่ง การปฏิรูปนโยบายและกฎหมาย (ผู้แทนของรัฐสภา) 
กลุ่ม ๔ : ไม้พะยูง การลดอุปสงค ์

  ในกลุ่มนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมอภิปรายร่วมกันโดยมีข้อสรุปว่า การปฏิรูปนโยบายและกฎหมาย  
เพ่ือป้องกันการลักลอบค้าเสือโคร่ง กระท าได้โดย (๑) การรณรงค์เพ่ือลดอุปสงค์ (๒) การจัดท าแผนปฏิบัติการ
เพ่ือรักษาพันธุ์เสือโคร่งโดยรัฐ และ (๓) การอนุรักษ์เสือโคร่งโดยค านึงถึงความสมดุลของถิ่นที่อยู่อาศัย ทั้งของ
เสือโคร่งและมนุษย์     
รอบท่ีสาม 

กลุ่มย่อยตามพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่า ผู้เข้าร่วมการประชุมตามสาขาเชี่ยวชาญ/ความรับผิดชอบ 
กลุ่ม ๑ : ตัวนิ่ม/ลิ่น การลดอุปสงค ์
กลุ่ม ๒ : งาช้าง/นอแรด การสื่อสารกับสาธารณะ 
กลุ่ม ๓ : เสือโคร่ง การบังคับใช้กฎหมาย 
กลุ่ม ๔ : ไม้พะยูง การปฏิรูปนโยบายและกฎหมาย (ผู้แทนของรัฐสภา) 

  ในกลุ่มนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมอภิปรายร่วมกันโดยมีข้อสรุปเกี่ยวกับปัญหาการลักลอบค้าไม้พะยูง 
ดังนี้ (๑) ปัจจุบันไม้พะยูงที่มีคุณภาพสูงเหลืออยู่น้อยในประเทศไทย การกระท าผิดเกี่ยวกับไม้พะยูงจึงเป็นการ-
ขนย้ายเพ่ือผ่านประเทศไทยไปยังประเทศอ่ืนมากกว่า (๒) กฎหมายและการบังคับใช้ไม่สามารถแยกแยะประเภท
ของไม้ จึงไม่สามารถจ าแนกได้ว่าไม้ที่ตัดเป็นพันธุ์พืชป่าชนิดใด และ (๓) ประเทศซึ่งภูมิประเทศเป็นเกาะ เช่น 
อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ มีโอกาสเป็นแหล่งของการลักลอบขนย้ายไม้พะยูงทางเรือ     
รอบท่ีสี ่

กลุ่มย่อยตามพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่า ผู้เข้าร่วมการประชุมตามสาขาเชี่ยวชาญ/ความรับผิดชอบ 
กลุ่ม ๑ : ตัวนิ่ม/ลิ่น การปฏิรูปนโยบายและกฎหมาย (ผู้แทนของรัฐสภา) 
กลุ่ม ๒ : งาช้าง/นอแรด การลดอุปสงค ์
กลุ่ม ๓ : เสือโคร่ง การสื่อสารกับสาธารณะ 
กลุ่ม ๔ : ไม้พะยูง การบังคับใช้กฎหมาย 

  ในกลุ่มนี้ ผู้เข้าร่วมการประชุมอภิปรายร่วมกันโดยมีข้อสรุปว่า การปฏิรูปนโยบายและกฎหมาย 
เพ่ือป้องกันการลักลอบค้าตัวนิ่ม/ลิ่น ซึ่งมีจ านวนประชากรลดลงอย่างมากในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมา สามารถกระท าด้วย
การรณรงค์ให้ผู้บริโภคปรับทัศนคติการบริโภค โดยไม่ควรลบหลู่ดูหมิ่นความเชื่อทางด้านวัฒนธรรมของผู้บริโภคบางกลุ่ม 
แต่ควรพิสูจน์ด้วยข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าเกล็ดของตัวนิ่ม/ลิ่นไม่มีประโยชน์ทางโภชนาการและไม่มี
สรรพคุณในการรักษาโรคตามความเชื่อของบางวัฒนธรรม ทั้งนี้ การบัญญัติให้มีบทลงโทษทางกฎหมายต่อผู้บริโภค
ในกรณีของตัวนิ่ม/ลิ่นอาจไม่สามารถกระท าได้ในทางปฏิบัติและอาจได้รับการต่อต้านจากประชาชน    



๙ 
 

 

 

 

 

 วันพฤหัสบดทีี่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐   
  กำรสร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงองค์กรเอกชน (NGOs) กับหน่วยงำนของรัฐ (Market place) 
 

  พลเอก พนา  ถนอมสิงห์ นักวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมในช่วง “การสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรเอกชน (NGOs) กับหน่วยงานของรัฐ” 
โดยมีองค์กรเอกชน (NGOs) ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์รวม ๙ กลุ่มย่อย ผู้เข้าร่วมการประชุมสามารถเลือก
รับฟังการน าเสนอภารกิจและนวัตกรรมการจัดการปัญหาลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าขององค์กรเอกชน (NGOs) 
ได้สามรอบ (กลุ่ม) รอบละ ๒๕ นาท ี
  ในการนี้ พลเอก พนา  ถนอมสิงห์ นักวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมรับฟังการน าเสนอภารกิจขององค์กรเอกชน (NGOs) ตามล าดับ ดังนี้ ๑. กลุ่มที่ ๘ “WildAid” 
๒. กลุ่มท่ี ๔ “USAID” และ ๓. กลุ่มท่ี ๑ “มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ” 
  ๑. กลุ่มที่ ๘ “WildAid” 
   WildAid เป็นองค์กรเอกชน (NGOs) ที่มุ่งหมายจะรณรงค์ต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าที่ผิด
กฎหมาย ขณะนี้ ในระดับโลก WildAid ได้จัดกิจกรรมรณรงค์การหยุดค้าขายงาช้าง โดยขอความร่วมมือจาก
บุคคลส าคัญระดับโลก อาทิ เจ้าชายวิลเลียม (Prince William) ดยุคแห่งเคมบริดจ์ นายเดวิด เบ็คแฮม (Mr. David 
Beckham) อดีตนักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษและสโมสรเรอัล มาดริด และนายแจ็คกี  ชาน (Mr. Jackie Chan) นักแสดง
ฮอลลีวู้ด ทั้งนี้ ในส่วนของ WildAid ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ให้นักแสดงชาวไทย นักการเมืองชาวไทย 
รวมถึงนักฟุตบอลทีมชาติไทย ลงรูป “Ivory Free” จ านวน ๑ รูป แสดงรูปครึ่งหนึ่งเป็นใบหน้าของช้าง อีกครึ่งหนึ่ง
เป็นใบหน้าของผู้ร่วมกิจกรรม ซ่ึงบุคคลทั่วไปสามารถร่วมกิจกรรมได้ท่ี www.ivoryfreethai.org 

บรรยำกำศระหว่ำงกำรประชุมในชว่ง  
“กำรอภิปรำยกลุ่มย่อยตำมพันธุส์ัตว์ปำ่และพืชป่ำ” 

 



๑๐ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  ๒. กลุ่มที่ ๔ “USAID” 
   USAID ก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๐๔ ในสมัยของนายจอห์น เอฟ. เคนเนดี (Mr. John F. Kennedy) 
ประธานาธิบดี ล าดับที่ ๓๕ ของสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศต่าง ๆ เพ่ือ
พัฒนาประเทศ โดยให้ความส าคัญกับประเด็นระหว่างประเทศที่ส าคัญ หนึ่งในนั้นคือสิ่งแวดล้อม สัตว์ป่าและ
พืชป่า พร้อมนี้ ในฐานะพันธมิตรของอาเซียน USAID จึงได้จัดกิจกรรมในภูมิภาคนี้เพ่ือแก้ไขปัญหาการ-
ลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย มุ่งเน้นการลดอุปสงค์ และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบังคับใช้
กฎหมาย เป็นต้น   
   อนึ่ง การบรรยายในช่วงนี้ ได้รับการสนับสนุนจากนางสาวแซลลี  หยาง (Ms. Sallie  Yang) 
เจ้าหน้าที่อาวุโสของมูลนิธิ Freeland ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรเอกชน (NGOs) พันธมิตรของ USAID มาให้ความรู้
ในเรื่องการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกัน โดยเฉพาะคู่มือเปรียบเทียบกฎหมายในภูมิภาคอาเซียนที่เกี่ยวข้อง
กับสัตว์ป่าและพืชป่า ซ่ึงมูลนิธิ Freeland ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ทั้งนี้ ผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐจากประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ ลาว ฟิลิปปินส์ และบรูไน แสดงความสนใจเนื้อหาในคู่มือเล่มนี้เป็นอย่างมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พลเอก พนำ  ถนอมสงิห์ (กลำง) ขณะรับฟังกำรบรรยำยโดย 
เจ้ำหน้ำท่ีของ WildAid 

 

พลเอก พนำ  ถนอมสงิห์ (กลำง) ขณะรับฟังกำรบรรยำยโดย 
เจ้ำหน้ำท่ีอำวุโสของมูลนิธ ิFreeland 

 



๑๑ 
 
  ๓. กลุ่มที่ ๑ “มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ” 
   มูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ ให้ความส าคัญกับการช่วยเหลือช้างเร่ร่อนเพ่ือปล่อยคืนสู่ป่าธรรมชาติ 
ตามพระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ปัจจุบัน พบว่า ความรู้และ
ความเข้าใจเกี่ยวกับช้างมีจ ากัดและยังไม่ถูกต้องนัก ประชาชนส่วนใหญ่เข้าใจว่าช้างท าลายป่า แท้จริงแล้วช้าง
มีความส าคัญต่อระบบนิเวศ ในฐานะผู้ดูแลและสร้างป่า มูลของช้างเปรียบเสมือนปุ๋ยชั้นดีช่วยในการเจริญเติบโต
ของพันธุ์พืช ส าหรับภารกิจที่ส าคัญของมูลนิธิฯ ได้แก่ การจัดการพันธุ์ช้างอย่างยั่งยืน การติดตามการเจริญเติบโต
ของช้าง การตรวจสารพันธุกรรมของช้าง การสร้างรั้วไฟฟ้าป้องกันช้างป่า และการวิจัยพฤติกรรมของช้าง เป็นต้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  กำรอภิปรำยกลุ่มย่อยตำมหัวข้อที่ก ำหนด (Advisory Group Discussion for Collaboration)    

  พลเอก พนา  ถนอมสิงห์ นักวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมการประชุมในช่วง “การอภิปรายกลุ่มย่อยตามหัวข้อที่ก าหนด” โดยแบ่งกลุ่มย่อยเป็น ๔ กลุ่ม 
หัวข้อที่ผู้จัดการประชุมเตรียมไว้ ๔ หัวข้อ ดังนี้ ๑. การจัดการฐานข้อมูลการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าในภูมิภาค
อาเซียน ๒. การรณรงคเ์กี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่า ๓. ความร่วมมือในด้านสัตว์ป่าและพืชป่ากับหน่วยงานอ่ืนนอก
ภูมิภาคอาเซียน และ ๔. การแลกเปลี่ยนข้อมูลสัตว์ป่าและพืชป่าแบบเครือข่ายระหว่างเพ่ือนร่วมอาชีพ (peer-
to-peer)  
  ในการนี้ พลเอก พนา  ถนอมสิงห์ นักวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมรับกิจกรรมของกลุ่มที่ ๑. การจัดการฐานข้อมูลการค้าสัตว์ป่าและพืชป่าในภูมิภาค
อาเซียน ผู้ร่วมอภิปรายในกลุ่มย่อยนี้มีความเห็นร่วมกันว่า การจัดการฐานข้อมูลควรเริ่มต้นจากการจัดหมวดหมู่
ของฐานข้อมูล เช่น กฎหมายและการบังคับใช้ แนวปฏิบัติที่ดี คดีความและการตัดสินของศาล ข้อมูลที่อยู่ส าหรับ
การติดต่อของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการตรวจสารพันธุกรรมสัตว์ป่าและพืชป่า เป็นต้น โดยมีหน่วยงานกลาง
ท าหน้าทีดู่แลระบบฐานข้อมูล นอกจากนี้ ควรจัดระดับชั้นความลับของข้อมูลที่มีความอ่อนไหวและเป็นดาบสองคม 
ซ่ึงหากเผยแพร่สู่สาธารณะอาจเป็นมูลเหตุน าไปส ู ่การกระท าความผิดได้    
 
 
 
 

พลเอก พนำ  ถนอมสงิห์ (ท่ีสำมจำกซำ้ย) ถ่ำยภำพร่วมกับ 
นำยศิวะพร  ทรรทรำนนท์ เลขำธกิำรมูลนิธิคืนช้ำงสู่ธรรมชำติ (ขวำสุด) 

และเจ้ำหน้ำท่ีท่ีสนับสนุนกำรปฏิบัติภำรกจิ  
 



๑๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  พิธีปิดกำรประชุม    

  พลเอก พนา  ถนอมสิงห์ นักวิชาการประจ าคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เข้าร่วมในพิธีปิดการประชุมเสวนาระดับภูมิภาคว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้า
สัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย ครั้งที่ ๔ โดยมี ดร. วิจารย์  สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นผู้กล่าวปิดการประชุม สาระส าคัญเกี่ยวกับผลลัพธ์ของการประชุมที่ผู้เข้าร่วมการประชุมได้รับ
ความรู้และความเข้าใจยิ่งขึ้น ในเรื่องความรับผิดชอบเพ่ือให้พันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าด ารงอยู่ต่อไป  ตลอดจน
ความท้าทายของปัญหาการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพันธุ์ป่าที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุปสงค์จากตลาด-
ออนไลน์ และได้ร่วมกันแสวงหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวผ่านการอภิปรายและระดมสมอง จนพบว่า 
ประเทศในภูมิภาคอาเซียนและประเทศจีน ควรก าหนดนโยบายและปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้การบังคับใช้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งรวมถึงการประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนตระหนักรู้ถึงประเด็นปัญหา และการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนและประเทศจีน ทั้งนี้ เพ่ือให้กระบวนการของคณะท างานอาเซียน
ว่าด้วย CITES และการบังคับใช้กฎหมายสัตว์ป่าและพืชป่า (AWG CITES and WE) ด าเนินไปอย่างราบรื่นและ
มีประสิทธิภาพ  
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นำยจุลทรรศน์  ใสกระจ่ำง 
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